



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง

1. วังวนเดิมวิกฤติน้ำมันปาล์ม อุ่มชาวสวน แต่ทิ้งชาวบ้าน!!
2. ภาพข่าว: เยี่ยมแปลงผัก
3. ไตรมาส4/2563ไทยส่งออกเนื้อโคฉลุย
4. 'ประมง'เร่งหาช่องส่งอาหารทะเลแช่แข็งไปสปป.ลาว
5. ประธานสหกรณ์ฯกลัวไม้จืดใหญ่
6. คอลัมน์: ข่าวสั้น: ธรรมนัสกล่อมมือบบางกลอยรับ 3 ข้อเรียกร้อง
7. ภาพข่าว: ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
8. พท.ปูดบึกป.โยงสวยแรงงาน ลุยซักฟอกวันนี้
9. บทบรรณาธิการสยามรัฐ: ความคาดหวังต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
10. ข่าวดี!"จूरินทร์"ผลักดันกรม.ประกันรายได้สินค้าเกษตรครบ 5 ชนิด

สื่อ

เดลินิวส์
มติชน (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
เดลินิวส์
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ไทยโพสต์
ไทยโพสต์
มติชน
สยามรัฐ
posttoday.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : วังวนเดิมวิกฤติน้ำมันปาล์ม อุ่มชาวสวน แต่ทั้งชาวบ้าน!!

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 26059 หน้า : 6(ล่าง)

วังวนเดิมวิกฤติน้ำมันปาล์ม อุ่มชาวสวนแต่ทั้งชาวบ้าน!!



ประเทศไทยเคยเผชิญวิกฤติน้ำมันปาล์มขาดแคลนครั้งใหญ่ จนทำให้ประชาชนพ่อค้าแม่ขายเดือดร้อนไปทั่วประเทศ ต้องต่อแถวเข้าคิวยาวเหยียดซื้อกันขวด 60-80 บาท แอมที่นำสต็อกไป บางคนถึงขั้นต้องชกต่อยกันเพียงเพื่อแย่งซื้อน้ำมันขวดเดียวเท่านั้น และย้อนกลับมาวันนี้ครบ 10 ปีพอดีพอดี ซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาน้ำมันปาล์มอีกครั้ง หลังราคาพุ่งไปขวด 55 บาท และจำกัดห้ามซื้อเกินครัวเรือนละ 3 ขวด จนหลายคนท้วงว่าจะเกิดวิกฤติน้ำมันปาล์มขาดแคลนซ้ำรอยเดิมหรือไม่

เพราะสถานการณ์ต่าง ๆ ในวันนี้ประจวบเหมาะใกล้เคียงกับอดีตเสียเหลือเกิน โดยในอดีตปี 54 วิกฤติน้ำมันปาล์มเกิดจาก 3 สาเหตุ คือ 1.การนำผลผลิตน้ำมันปาล์มไปใช้ผลิตพลังงานทดแทน 2.ประเทศไทยเปิดให้มีการส่งออกเสรีน้ำมันปาล์ม และ 3.ปริมาณผลผลิตปาล์มลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะอากาศและภัยธรรมชาติ จนทำให้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศลดเหลือเพียง 50,000 ตัน จากที่เคยมี 1.2 แสนตัน ซึ่งเหลือใช้ได้ไม่กี่สัปดาห์ จนต้องเปิดนำเข้าน้ำมันปาล์มเป็นกรณีพิเศษกว่า 1.2 แสนตัน เพื่อใช้ในภาค

อุตสาหกรรม และผลิตน้ำมันปาล์มจุกฟ้า จุกชมพู 80 ล้านขวดขาย แก้ขัดให้กับประชาชน

ย้อนกลับมาในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นก็คล้ายคลึงกับอดีต คือ ผลผลิตปาล์มในปี 63 ลดลงกว่าที่คาด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วม โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินว่าจะมีผลปาล์มออกมามาก 16.17 ล้านตัน แต่ในความจริงกลับมีผลผลิตออกมามีเพียง 14.98 ล้านตันเท่านั้น

แต่ที่น่าแปลกใจเมื่อสัญญาณผลผลิตมีแนวโน้มลดลง แต่ที่ประชุม ครม.เมื่อปี 63 กลับอนุมัติโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินเป้าหมาย 300,000 ตันน้ำมันปาล์มดิบจนถึงเดือน มี.ค. 64 และรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเทศ ซึ่งไปกว่านั้นยังให้กระทรวงพาณิชย์ใช้งบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 618 ล้านบาท สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าคลังจัดเก็บ และรักษาคุณภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เกิน 2 บาทต่อกก. ให้แก่ผู้ส่งออกน้ำมันปาล์ม พร้อมกันนี้ ครม.ยังเห็นชอบโครงการการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า โดย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : วัจนเดมิวิกฤติน้ำมันปาล์ม อุ้มชาวสวน แต่ทิ้งชาวบ้าน!!

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 26059 หน้า : 6(ล่าง)

ให้กระทรวงพลังงานจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติม 100,000 ตันอีก ผลจากมติข้างต้น ทำให้ปี 63 ประเทศไทยสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบออกนอกประเทศถึง 2.36 แสนตัน โดยเฉพาะช่วงเดือนก.ค.-ค.ค. 63 ยอดส่งออกพุ่งไปกว่า 2 แสนตัน แบ่งเป็นการส่งออกเดือนก.ค. 63 ส่งออกไป 2.9 หมื่นตัน เดือน ส.ค. 63 ส่งออกไป 6.5 หมื่นตัน เดือน ก.ย. 63 ส่งออก 7 หมื่นตัน และเดือน ค.ค. อีก 3.8 หมื่นตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกติที่ส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 2-5 พันตันเท่านั้น

เช่นเดียวกับการดำเนินนโยบายพลังงานทดแทน ในปี 63 ก็นำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตไบโอดีเซลในระดับสูงต่อเนื่อง โดยมียอดใช้รวม 1.36 ล้านตัน เฉลี่ยเกิน 1.1 แสนตันต่อเดือน ซึ่งถือเป็นปริมาณที่สูงมากท่ามกลางผลผลิตปาล์มที่ออกมามีน้อยกว่าปกติ และแม้จะมีหลายฝ่ายที่หวังจะให้กระทรวงพลังงานปรับลดสัดส่วนการนำปาล์มไปผลิตไบโอดีเซล แต่กลับยังไม่เห็นผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งผลตัวเลขสต็อกน้ำมันปาล์มดิบทั่วประเทศ ลดลงต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จนเหลือต่ำกว่าระดับปลอดภัยที่ 250,000 ตัน โดยเมื่อเดือน พ.ย. 63 สต็อกก็ยังมีอยู่ 301,664 ตัน ต่อมาในเดือนธ.ค. 63 ปรับลดลง 30.9% เหลือเพียง 208,396 ตัน ซึ่งต่ำกว่าระดับสต็อกปลอดภัยแล้ว และยิ่งไปกว่านั้นในการตรวจสต็อกล่าสุดเดือน ม.ค. 64 ลดเหลือเพียง 141,130 ตันเท่านั้น โดยกังวลว่าเดือนก.พ.นี้ หากผลปาล์มออกมามีน้อยกว่าที่คาด อาจเห็นสต็อกลดลงต่ำใกล้เคียงกับวิกฤติเมื่อปี 54 ได้

เรื่องนี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้ความเห็นว่า “ตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องประกาศให้น้ำมันปาล์มเป็นสินค้าควบคุมสูงสุด แต่ให้กรมการค้าภายใน ไปดูแลเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน แต่ก็ยอมรับว่า หากไปกดราคาปาล์มที่เกษตรกรควรได้รับลง เพื่อให้ขายน้ำมันปาล์มขวดในราคาที่ต่ำลงจะทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ”

เพราะขณะนี้ผลปาล์มดิบราคาพุ่งอย่างต่อเนื่อง จากเดือนค.ค.

63 กก.ละ 3.60-3.80 บาท เพิ่มเป็น 5 บาท และล่าสุดขึ้นมาที่ กก. 7.60 บาท แต่ทางกลับกันคนที่รับเคราะห์ กลับเป็นผู้บริโภค ประชาชนที่ต้องซื้อน้ำมันปาล์มแพงขึ้นเกือบขวดละ 10 บาท จากขวดละ 39-42 บาท เพิ่มเป็น 47-48 บาท ขณะที่ร้านขายโชห่วย ตลาดสดก็ขายถึง 50-55 บาท เพราะก่อนหน้านี้กรมการค้าภายในยกเลิกกำหนดราคาเพดานสูงสุดสำหรับน้ำมันปาล์มขวด 42 บาท และน้ำมันถั่วเหลืองขวด 55 บาท ไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชน ร้านโชห่วย ร้าน

อาหาร เริ่มแห่กันไปซื้อน้ำมันปาล์มมาสต็อกไว้ หรือบางส่วนก็ซื้อมาแล้วไปขายต่อ จนทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต้องจำกัดโควตาห้ามซื้อเกินครัวเรือนละ 6 ขวด และต่อมาก็ลดเหลือ 3 ขวด เช่นเดียวกับร้านค้าส่งก็ออกมาระบุว่าจะผลิตน้ำมันปาล์มขวดส่งของให้น้อยลงจากปกติถึง 60-70% จากเดิมสั่ง 300 ลิ้ง แต่ได้ของจริงแค่ 50-100 ลิ้งเท่านั้น

ด้านนายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า “กรมฯ ได้ประสานผู้ผลิตและผู้ค้าส่ง ถ้าปลีกครึ่งราคาจำหน่ายให้มากที่สุด และขอให้ผู้บริโภคหันมาใช้น้ำมันถั่วเหลือง หรือน้ำมันหมูแทน เพราะเมื่อถึงเดือนมี.ค.ผลผลิตปาล์มเริ่มออกมามากขึ้นใกล้เคียงปกติ จึงขอโอกาสนี้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่จะขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นไปก่อน”

โดยรวมแล้วสรุปได้ว่า แม้ปัญหาน้ำมันปาล์มในรอบนี้ จะมีความคล้ายคลึงกันกับเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ความรุนแรงคงไม่มากทำเนืองจากผลผลิตปาล์มเสียหายไม่เยอะมาก และตัวเลขสต็อกน้ำมันปาล์มดิบก็ไม่ได้ลดลงจนเข้าขั้นวิกฤติ

แต่สิ่งที่ชาวบ้านฝากถามกลับมามีว่า...ถ้าพึ่งวิกฤติโควิดแบบนี้ก็เดือดร้อนจะแย่อยู่แล้ว ทำไม่? ผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องราคาสินค้า ต้องมาให้ประชาชนแบกภาระซื้อของแพงเพิ่มอีก เพราะการช่วยเหลือชาวสวนปาล์มก็มีโครงการประกันรายได้รออยู่แล้ว และสงสัยว่ารัฐบาลได้เรียนรู้บทเรียนจากอดีตกันบ้างหรือไม่ เพราะปาล์มน้ำมันเป็นพืชการเมือง ไม่ได้อิงราคาตลาดโลก ทำไมถึงปล่อยให้ปัญหาเดิม ๆ วนกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนซ้ำซาก!

ทีมเศรษฐกิจ



เยี่ยมแปลงผัก - มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักบ้านโนนสวรรค์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ณ หมู่ 5 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆ นี้

ไตรมาส4/2563ไทยส่งออกเนื้อโคฉลุย

Beef Board รายงานตัวเลขสินค้าโคเนื้อ และผลิตภัณฑ์ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 เดือนธันวาคม พบไทยยังคงสามารถส่งออก เนื้อโคและโคมีชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) โดยที่ประชุมได้มีการรายงานสินค้าโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 เดือนธันวาคม แบ่งเป็น ด้านการผลิต มีการผลิตโคเนื้อ ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 0.291 ล้านตัว เป็นเนื้อโค 48.95 พันตัน (ในปี 2563 มีเนื้อโค 206.15 พันตันต่อปี) การนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 จำนวน 1,000 ตัว (แม่พันธุ์ 915 ตัว พ่อพันธุ์ 85 ตัว และน้ำเชื้อ 127,491 โดส) มีจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตโคเนื้อที่สำคัญ ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ ด้านการตลาด ตลาดส่งออกโคมีชีวิตไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม ยังคงมีความต้องการต่อเนื่อง และการส่งออกเนื้อโค แบ่งเป็น เนื้อโคสด ไปยังเมียนมา 53% กัมพูชา 35% ลาว 12% และเนื้อโคแปรรูป ไปยังญี่ปุ่น 100%

สำหรับการนำเข้าเนื้อโคของไทยส่วนใหญ่ นำเข้าจากออสเตรเลีย เพื่อบริโภคและ

เป็นวัตถุดิบแปรรูปส่งออก ปริมาณการส่งออก-นำเข้าเนื้อและโคของไทย ในปี 2563 มีการนำเข้าโคมีชีวิตจากเมียนมา 96% และส่งออกไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว 63% ทั้งนี้ ตลาดโคเนื้อไตรมาส 4/63 ราคาโคมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 93.10 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 0.05 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/63 ร้อยละ 0.27

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาโคเนื้อ กระบือและผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 25... 2) กำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 3) การบรรจุแผนการผลิตและการตลาดโคเนื้อ เข้าไปอยู่ในแผนการพัฒนาของ EEC 4) สรุปการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ ภายใต้ยุทธศาสตร์โคเนื้อ-กระบือ กรมปศุสัตว์ 5) การใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น และมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้าเสรี (FTA) 6) ความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อที่ขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุน FTA และ 7) ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง (MOU)

'ประมง' เร่งหาช่องส่งอาหารทะเลแช่แข็งไปสปป.ลาว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ออกประกาศห้ามการนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ช่วงปลายปี 63 เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งของไทยให้สามารถส่งออกไปยัง สปป.ลาว ได้ ประเทศไทยได้เจรจาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว เบื้องต้นมีข้อตกลงแต่งตั้งคณะทำงานร่วมด้านวิชาการระหว่าง สปป.ลาว กับประเทศไทย เพื่อหาแนวทางการรับรองและยืนยันความปลอดภัยของ

สินค้าอาหารทะเลแช่แข็งของไทย โดยในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือทวิภาคีสำหรับส่งออกสินค้าอาหารทะเลไทยไปยัง สปป.ลาว เป็นการเฉพาะ ตลอดจนร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการส่งออกสินค้าอาหารทะเลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า นโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัด



กระทรวงเกษตรฯ หาช่องทางผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้ในช่วงโควิด-19 ที่หลายประเทศเกิดความวิตกกังวลโดยเฉพาะในประเด็นการปนเปื้อนของเชื้อโควิดบนบรรจุภัณฑ์และอาหารทะเล กรมประมงพร้อมสานองนโยบายดังกล่าวโดยเร่งทำความเข้าใจในเรื่องของการออกมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อน



ไวรัสในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้กับประเทศคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งของไทย

“ที่ประชุมมีมติให้กรมประมงจัดส่งรายละเอียดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัสโคโรนา-19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้กับทางกระทรวงพาณิชย์ เพื่อประสานงานและเร่งรัดทาง สปป.ลาว ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมแก้ปัญหาการนำเข้าอาหารทะเลแช่แข็ง ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าจาก สปป.ลาว เนื่องจาก ผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียงจันทน์ รายงานสถานการณ์การบริโภคสัตว์น้ำของ สปป.ลาว พบยังมีความต้องการบริโภคสัตว์น้ำแช่แข็งทั้งในตลาด ร้านอาหาร แม้ปัจจุบันจะใช้อาหารทะเลเป็นวัตถุดิบน้อยลงและมีราคาสูง อย่างไรก็ตามในส่วนตลาด โมเดิร์น เทรด ณ เวียงจันทน์ ยังมีอาหารทะเลจำหน่ายอยู่ปกติแต่มีราคาสูงเนื่องจากไม่มีสินค้าจากประเทศไทย ดังนั้นหากประเทศไทยสามารถสร้างความมั่นใจและคลี่คลายสถานการณ์นี้ได้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าแช่แข็งของไทยได้” ดร.วิชาญ กล่าว.

ประธานสหกรณ์ฯกล้วยไม้จัดใหญ่

ออกงานโชว์‘ซุ้ม-ถ้ำ’ที่ลำปาง

ลำปาง - นายพยงค์ คงอุดมทรัพย์ ประธานสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย เผยว่าจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อไปยังทุกอาชีพทั่วโลก กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้ก็ได้รับผลกระทบ ในขณะที่กล้วยไม้เป็นพืชเกษตรชนิดเดียวที่สร้างความสวยงามให้คนทั้งโลก และลงทุนสูงที่สุด ทางสหกรณ์ไม่ย่อท้อให้คนปลูกกล้วยไม้ล้มหายตายจากไป ทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันกลุ่มกล้วยไม้ให้อยู่ให้ได้ เล็งเห็นการจัดงานกล้วยไม้สัญจร ส่งเสริมการจัดกล้วยไม้ในประเทศ เลือกลงจัดงานที่ จ.ลำปาง ร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏลำปาง อยากให้กลุ่มนักจัดดอกไม้ ได้รู้จักสหกรณ์ เมื่อต้องการกล้วยไม้จัดงานอีเวนต์ต่างๆ ก็ติดต่อซื้อผ่านทางสหกรณ์ได้ และได้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ลำปางด้วย

ไฮไลต์ของงาน คือถ้ำขนาดใหญ่สร้างจากดอกกล้วยไม้สด หลากสี หลายพันธุ์ จะพบกับความตื่นตา

ตื่นใจลึกลับและสวยงามมาก งานนี้มีกล้วยไม้มาประดับตกแต่งมากกว่า 1 แสนช่อ และเป็นถ้ำกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เป็นการจัดถ้ำกล้วยไม้ครั้งแรกของภาคเหนือด้วย ผู้ที่เข้าไปเที่ยวชมถ่ายภาพความสวยงามจะไม่ผิดหวังเหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการถ่ายภาพสวยๆ เป็นที่ระลึกมาถ่ายภาพไว้ระลึกถึงกับกล้วยไม้ได้

เชิญชวนคนที่รักกล้วยไม้มาเพิ่มความรู้และยังมีการสอนเลี้ยงกล้วยไม้ ปลูกกล้วยไม้ทำสวนกล้วยไม้ รวมทั้งรับทราบถึงสภาพอากาศที่เหมาะสมกับกล้วยไม้ในแต่ละพื้นที่ พันธุ์ใดควรปลูกในสภาพอากาศใด เพื่อให้กล้วยไม้เติบโตสวยงาม เรามีความรู้มาอบให้อบรมเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น จะได้รับความรู้มากมาย และคนที่ชอบถ่ายรูปยังมีกิจกรรมถ่ายภาพกล้วยไม้ในงาน แคร่ เช็กอินลุ้นรับรางวัลอีกด้วย มีต้นกล้วยไม้มาจำหน่ายในงานในราคาขอมเขา ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 64 บริเวณด้านหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏลำปาง



สวยงาม - งาน“เกษตรสัมพันธ์ ปีนี้สุขสู่ชุมชน Special” กล้วยไม้บ้าน& Smart Farm @ราชภัฏลำปาง จัดขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำปาง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำปาง



ธรรมชาติกลุ่มมือบ่างกลอยรับ 3 ข้อเรียกร้อง
ทำเนียบฯ ● ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ นำชาวปกากะญอแห่งบ้านบางกลอย ในนามกลุ่มประชาชนผู้รักความเป็นธรรมและภาคี ประกอบด้วย ผู้แทนชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, ผู้แทนชาวกะเหรี่ยงภาคเหนือ, ผู้แทนชาวกะเหรี่ยงจากเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อขอความเป็นธรรมในการนำชาวบางกลอยกลับบ้านและเรียกร้องคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สู่พี่น้องชาติพันธุ์ ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม ก่อนที่จะโทรศัพท์ขอเคลียร์กับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า ขอให้ถอยคนละก้าวเพื่อตั้งโต๊ะเจรจาก่อนวันที่ 19 ก.พ.64 พร้อมรับ 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม โดยให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ถอนกำลังออก ไม่สกัดกั้นการส่งอาหารไปให้ประชาชนในพื้นที่ และรับปากว่าผู้ที่เดินทางมาเรียกร้องในวันนี้จะไม่ถูกดำเนินคดีแม้แต่คนเดียว ส่วนคดีที่ติดอยู่ใน สน.บางซื่อ หลังการเรียกร้องก่อนหน้านี้ก็จะรับไปแก้ปัญหาให้



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเจรจากับกลุ่มชาวปกาเกอะญอแห่งบ้านบางกลอย พร้อมรับ 3 ข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ชุมนุม

พท.ปุดบึกป.โยงส์่วยแรงงาน ลุยชกฟอกวันนี้

‘ป้อม’ไต้-ท้าฟันคนทำผิด ครตื้นพร้อมแจงปม‘ดีพ’ บึกตู้ขู่พรรคร่วมรบ.เบี้ยว เฉลิมโรมต.โดนหนักแน่ ‘สมช.’จับตามือบฮือ3จุด

‘บึกตู้’พร้อมอดทนฟังถูกชกฟอก จะสงบนิ่ง-
พูดน้อย ติว‘อนุทิน’พูดให้ใจเย็น ‘เฉลิม’ข่มนายกฯ
เจอไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้สะบักสะบอมแน่ ‘ชวน’
ย่ำฝ่ายค้านพูดไม่ครบ 42 ชั่วโมง อาจขยาย
การอภิปรายมากกว่า 4 วัน (อ่านต่อหน้า 5)



พล.อ.ประวิตร
วงศ์สุวรรณ

ของประชาชนให้ได้มากที่สุด วันนี้มีหลายมาตรการ
ที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายและสนับสนุนวงเงินต่างๆ
เพื่อให้เข้าถึงทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆ
ดำเนินการตามความเดือดร้อนโดยทำอย่างรัดกุม
พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายเรืองไกร
ลิกิจวัฒน์ อดีตร.ส.ว. ร้องคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบนา
ยกฯ กรณีไม่ยื่นบัญชีรายการในบัญชีทรัพย์สิน ว่า
จำได้ว่าแจ้งไปแล้ว มีจักรยานจำนวน 2 คัน

กำชับรมต.เตรียมข้อมูลชี้แจง

นายอนุชา นूरพชัยศรี โฆษกประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.
ว่า ก่อนการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ได้กล่าวถึงเรื่องการเตรียม
การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ โดย
นายกฯได้เตรียมข้อมูลไว้ทั้งหมดพร้อมที่จะ
ชี้แจงให้ประชาชนและสภาผู้แทนราษฎรได้
รับทราบในการทำงาน และความโปร่งใสใน
นโยบายต่างๆ ทั้งนี้ นายกฯได้กำชับให้รัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงรัฐมนตรีที่อาจจะไม่
ได้อยู่ในรายชื่อที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เตรียม
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงนั้นๆ
โดยนายกฯไม่ได้แสดงความวิตกกังวลเรื่อง
การชี้แจง เพียงแต่ให้รัฐมนตรีเตรียมพร้อม
การพูดเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและทราบถึง
ประเด็นต่างๆ

‘บึกป้อม’ปัดบึกป.เก็บส่วย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยระบุว่าบึก
ป.ในรัฐบาลเอี่ยวรับส่วยแรงงาน ว่า “ป.อะไร ผม
จะป.รู้ได้อย่างไรว่าใคร เขาเลยใครรับส่วยก็ว่าไป
เลย เรื่องกระบวนการทางกฎหมายมีอยู่แล้ว ขอ
ให้ไปไปตามกฎหมาย” ผู้สื่อข่าวถามว่า ไม่หวั่นไหว
กับอักษระยอ ป.ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่

ต่อจากหน้า 1

ชกฟอกวันนี้

‘ตู้’โยนสภาชกอภิปรายโยงสถาบัน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล
ถึงความพร้อมต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่
16 กุมภาพันธ์ มีความกังวลกับข้อกล่าวหาที่เกี่ยว
พันกับสถาบันอย่างไร ถ้าละเอียดอ่อนมากจะขอ
ให้ประชุมลับหรือไม่ คงไม่ต้องตอบ เรื่องความ
กังวลเกี่ยวข้องกับสถาบันในสภา ซึ่งมันควรหรือ
ไม่ควรก็ไปว่ากันมา เป็นเรื่องของสมาชิกและเป็น
เรื่องที่สภาต้องดำเนินการให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

เมินแม้ว้อจ้อ-ย้ารบ.ดันแก้รธน.

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์กรณีที่ทำเนียบ
ชินวัตร อดีตนายกฯ ออกมาแนะนำให้แก้ปัญห
ความยากจนด้วยการแก้รัฐธรรมนูญว่า ได้ดูไป
บ้าง ถือว่าสิ่งที่กล่าวมาอาจไม่ใช่แก้จนด้วยการ
แก้รัฐธรรมนูญ เอาแค่เคารพกฎหมายที่มีอยู่ให้
มากที่สุดทุกอย่างก็เดินหน้าไปได้ ส่วนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญว่ากันไปในกระบวนการรัฐสภาที่มี
กำหนดการและวิธีการ รวมทั้งกฎหมายครบ
ถ้วนทุกประการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนิ
การต่อไป ขออย่าว่ารัฐบาลสนับสนุนให้แก้ไข แต่
จะแก้ไขอย่างไรก็สุดแล้วแต่รัฐสภา ที่ผ่านมาก็จะ
เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีการปรับและแก้ปัญหาในเรื่อง
การทุจริตผิดกฎหมายได้หรือไม่ สิ่งที่ขอร้องคือขอ
ให้ทุกคนรู้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและเข้าใจใน
เรื่องการแก้กฎหมายจะแก้ไขเพื่ออะไรและเพื่อ
ใคร ทั้งนี้ การจะแก้อะไรก็ตามตนมีนโยบายและ
เจตนารมณ์ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลการแก้ไขปัญห

ไม่หวั่นไหวและไม่หวั่นใจ เพราะไม่ได้ไปรับอะไรของใคร เมื่อถามกรณีที่น่ายเรื่องไกร ลีกิจวัฒน์ ขอให้ตรวจสอบ พล.อ.ประวิตร กรณีนาฬิกาข้อมือเพื่อนใช้ ได้คืนไปหมดแล้วหรือยัง พล.อ.ประวิตรกล่าวเสียงดังว่า คืนไปหมดแล้ว และ ป.ป.ช.พิจารณาไปหมดแล้ว จบแล้ว แล้วจะมาพูดอะไร

เมื่อถามว่า ยังมีผู้สังเกตเห็นว่ายังสวมนาฬิกาเรือนดังกล่าวในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่มี ไม่เคยใส่ พร้อมกับชูข้อมือขวาให้เห็นว่าสวมเรือนี้อยู่เรือนเดียว ขอย้ำว่าเรือนาฬิกาคืนไปหมดแล้วและต้องไปถามนายเรื่องไกรทำไมถึงไม่ยอมจบ จะไปรู้เขาได้อย่างไร

‘ณัฐพล’ไม่ห่วงโดนโหวตสวน

นายณัฐพล ทิพสุวรรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ส่วนตัวไม่กังวลกับการอภิปรายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ได้ทำการบ้านเตรียมพร้อมตอบข้อซักถามไว้หลายเรื่อง ไม่แน่ว่าจะถูกอภิปรายในประเด็นใดบ้าง มันใจว่าตอบได้ไม่มีปัญหา ส่วนประเด็นที่คาดว่าจะถูกอภิปราย นอกจากเรื่องการแต่งตั้งบุคลากรหรือการเข้าไปสั่งลูกหน่วยงานต่างๆ นั้น หากมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ DEEP และศูนย์การพัฒนาศูนย์บุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ หรือ HCEC ด้วย ก็พร้อมตอบข้อซักถาม เพราะเป็นเรื่องที่จำเป็นในการบูรณาการด้านฐานข้อมูล และแพลตฟอร์มต่างๆ อยู่แล้ว

“ผมไม่ได้กังวล ไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องใหญ่ เพียงหากข้อซักถามไม่ตรงกับสิ่งที่เตรียมไว้อาจต้องใช้เวลาหาข้อมูลนิดหนึ่ง ส่วน 30 ส.ส.ที่มีกระแสข่าวว่าจะโหวตสวน เท่าที่ฟังดูไม่มีปัญหาเพียงต้องรอฟังเรื่องที่จะอภิปราย และจากที่ไปสัมมนาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทุกคนให้กำลังใจ บอกไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนนโหวตที่จะแตกต่างจากคนอื่น” นายณัฐพลกล่าว

นายกฯขอรอด.อย่าเครียด

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แจ้งว่า ในที่ประชุม ครม. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ได้รายงานให้ที่ประชุม ครม. ให้ทราบถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ว่า ฝ่ายค้านจะอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นคนแรก โดยใช้เวลานับครั้ง จากนั้นจะเป็นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นโควิด-19 และการจัดหาวัคซีน ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ พุดว่า ให้



ลุยชกฟอก - หัวหน้าและแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ โดยมี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน เป็นประธานการประชุม ที่อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการชี้แจงของรัฐบาลมากที่สุด หวังว่าจะแนบอภิปรายต้องใกล้เคียงทุกพรรค ต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกัน ขอย้ำให้มีปัญหาภายในซึ่งกันและกัน ส่วนนายอนุทินได้สอบถามกับที่ประชุมว่า ต้องรอให้ฝ่ายค้านอภิปรายจบก่อนแล้วจึงค่อยชี้แจง หรือสามารถลุกขึ้นชี้แจงได้ในระหว่างนั้นเลย ที่ถามเพราะตนไม่เคยถูกอภิปรายมาก่อน ทำให้พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ไม่ต้องรอ หากให้เขาพูดข้างเดียวเดียวเสียหาย ให้ทยอยตอบ แล้วตอนท้ายเก็บอีกทีหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ให้กำลังใจรัฐมนตรีคนอื่นว่า ไม่ต้องเครียด ยิ้มไว้เมื่อกลับมา รวมกันไม่มีใครทำอะไรเราได้ ตนก็จะอดทนฟังอย่างใจเย็น เพราะเป็นคนจุดเดือดต่ำ จะสงบนิ่งที่สุด พุดน้อยที่สุด ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจง ให้ดูจังหวะให้ดี แม้แต่ตอนเขาโจมตีตน ก็ต้องช่วยชี้แจงพร้อมกับแนะนำกับนายอนุทินด้วยว่า “รู้ว่าหนูเป็นคนใจร้อน พุดให้ใจเย็นๆ เอาเหตุผลมา”

แซว ‘สันติ-ธรรมนัส’ ยิ้มหน้อย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีหลายคนได้เสนอแนะให้ใช้ช่องทางการสื่อสารของรัฐในการช่วยชี้แจงต่อประชาชนด้วย อาทิ นายจตุร์ โกรธฤษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่อยากให้มีสื่อของรัฐนำสิ่งที่รัฐมนตรีพุดไปนำเสนอแพร่ ส่วนนายณัฐพล ทิพสุวรรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้มีการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลด้วย เพื่อจะมีการชี้แจง อย่างไรก็ตาม ในช่วงวาระสังการ พล.อ.ประยุทธ์ได้พุดตอนหนึ่งว่า “ขอความร่วมมือทุกท่านทำทั้งการบ้านและการเมือง การเมืองคือ ดูแลประชาชนให้

ดี ผมจะพิจารณาเป็นรายพรรคไปถ้ามีปัญหา” นอกจากนี้ ในตอนท้ายการประชุมครั้งนี้ นายกฯ แซวนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สองแกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งเป็นคู่แข่งในพรรค และมีข่าวว่าอยู่เบื้องหลังที่จะทำให้นายณัฐพลได้คะแนนน้อยที่สุดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า “พี่สันติยิ้มหน้อย นัสยิ้มหน้อย”

เลขาสมช. แจงครม. จับตา 3 จุด

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ครม. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ยังได้รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองว่า จะมีการจัดชุมนุมขนาดเล็กทั่วทุกม. โดยในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจจะจัดชุมนุมต่อเนื่อง โดยจับตา 3 จุดสำคัญคือ ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมกับประเมินว่า ความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสภาจะเข้มข้นขึ้น ฝ่ายค้านจะเน้นสร้างกระแสสังคม เน้นเรื่องที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชน ส่วนในโซเซียลมีเดียจะสร้างกระแสเรื่องมาตรา 112 เรื่องการจัดหาวัคซีนของรัฐบาล แสงผลประโยชน์จากสถานการณ์ในเมียนมาโดยสอดแทรกเรื่องการเมืองไทยไปด้วย

ช่วงท้ายการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้กล่าวถึงกรณีมีคนแอบอ้างชื่อว่าเป็นตนเองเพื่อไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวว่า รู้จักทุกคน แต่ไม่รู้จัก ถ้าใครที่ไปแอบอ้างว่าสนิทกับตนเพื่อไปแสวงหาผลประโยชน์ ใครเชื่อก็โง่แล้ว

‘ชวน’คุมอยู่ชกฟอกโยงส์ถาวร

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15682

หน้า: 1 (กลาง), 5

Col.Inch: 218.40 Ad Value: 338,520

PRValue (x3): 1,015,560

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: พท.ปูดบึกป.โยงส์่วยแรงงาน ลุยชกฟอกวันนี้

ขณะที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาถึงการควบคุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ หลังยังมีความกังวลเรื่องสถาบันว่า เมื่อญัตติพิจารณาว่าชอบแล้ว ก็ให้อภิปรายไปตามญัตติ จะออกนอกญัตติไม่ได้ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พูดได้เท่าที่เขียนไว้ ส่วนตัวไม่ได้กังวลและก็เชื่อว่าสมาชิกส่วนใหญ่ก็รู้อะไรควรอะไรไม่ควร ใครที่ออกนอกกติกา พฤติกรรมเหล่านั้นประชาชนกำลังจับตาดูอยู่จะมีผลต่อเขาโดยตรง ประธานสภามีหน้าที่ควบคุมการประชุมในสภา แต่ข้างนอกประชาชนเป็นคนคุม พฤติกรรมใดที่ไม่ถูกต้องประชาชนจะลงโทษเอง

นายชวนกล่าวยืนยันด้วยว่า ญัตติสามารถอ่านได้แต่ถึงไม่อ่านก็เป็นญัตติแล้ว ทุกอย่างมีกติกาข้อบังคับอยู่ ทั้งนี้คนมองว่าการประท้วงมีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่เรื่องที่นำวิตก และคิดว่าคงไม่มีการประท้วงกันอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเดินหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ ส่วนที่นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เตรียมขออนุญาตนำแหวนบดนมเข้าไปประชุมสภาด้วย เพื่อนำไปถอนหงอกผู้นำฝ่ายค้านหากพูดถึงสถาบัน ทุกอย่างอยู่ที่กฎกติกา ไม่ใช่ใครจะทำอะไรตามอำเภอใจได้ และหากผู้อภิปรายพูดในกรอบก็ถือว่าไม่มีปัญหา เมื่อถามย้ำว่า สามารถเอาแหวนบดนมเข้าสู่ที่ประชุมสภาได้หรือไม่ นายชวนกล่าวว่า “หากนำไปเป็นอาวุธก็ถือว่าไม่ได้” ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า แหวนบดนมถือเป็นอาวุธหรือไม่ นายชวนกล่าวว่า ไม่ทราบ

สภาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกหนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน พร้อมคณะเป็นผู้เสนอ ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

‘วิปร.’ ยันเคลียร์พรรคเล็กแล้ว

นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณีพรรคเล็กจะขอพึ่งเนื้อหาการอภิปรายก่อนที่จะตัดสินใจลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแต่ละคนว่า ขอยืนยันว่าเรื่องนี้จบแล้ว ได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ยังจะขอพึ่งการอภิปรายก่อนลงมตินั้น

ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล ที่จะขอพึ่งก่อนได้ ไม่ได้เป็นประเด็นอะไร

เมื่อถามถึงฝ่ายค้านระบุว่ามีการอภิปรายในครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์ นายวิรัชกล่าวว่า ทุกครั้งที่มีการอภิปรายฝ่ายค้านก็บอกว่ามีเซอร์ไพรส์และความตื่นเต้นตลอดเวลา เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการขยายเวลาการอภิปรายออกไปมากกว่า 4 วัน นายวิรัชกล่าวว่า ในการอภิปรายครั้งนี้ ฝ่ายค้านมีเวลาทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง หรือเฉลี่ยวันละ 11 ชั่วโมง ส่วนรัฐบาลมีโอกาสชี้แจงวันละ 5-6 ชั่วโมง วันนั้นเวลาของรัฐบาลเป็นปลายเปิด เพราะฉะนั้นอาจจะ 30 ชั่วโมงก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาที่หน้างาน วันนี้อันตรายยืนยันว่าขณะนี้อภิปราย 4 วัน และลงมติ 1 วัน

แนะนำ.ตอบตรงอย่ารอบคายน

เมื่อถามว่า เวลาถูกกล่าวหารัฐมนตรีทุกคนก็อยากชี้แจง จะคุยเวลาอย่างไร นายวิรัชกล่าวว่า ที่ได้พูดคุยกันในห้องสัมมนา ก็ให้รัฐมนตรีแล้วมาให้คำตอบเฉพาะประเด็นนั้นๆ เน้นๆ ไม่ว่าฝ่ายค้านจะถามมีน้ำก็ขามก็ปล่อยไป เราเอาแค่จุดเดียวก็คิดว่าเพียงพอแล้ว ไม่ต้องชี้มารอบคายน จะทำให้ประหยัดเวลาได้มากขึ้น

เมื่อถามถึงกรณีที่นายสิระจะนำแหวนไปถอนหงอกนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หากพูดไปถึงสถาบัน นายวิรัชกล่าวว่า นายสิระเป็นผู้ที่มีประเด็นหลากหลายทุกวันนี้ ไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะใช้ประเด็นใด ถือว่านายสิระเป็นผู้มีสมองที่มหัศจรรย์

‘สิระ’ โชว์แหวนขูดหงอก

ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรค พปชร. แสดงแหวนบดนมจำนวน 2 อัน พร้อมกล่าวว่า จะนำแหวนมาขูดหงอกนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เพื่อนำเข้าไปยังในที่ประชุมสภา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะได้นำไปมอบให้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรค พท. ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ที่ไม่ยอมทบทวนญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน

เมื่อถามว่า เป็นแผนสกัดไม่ให้เกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ เพราะตัวญัตติได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว นายสิระกล่าวว่า หากบรรจุไปแล้วมีการพูดถึงสถาบัน ทั้งคนบรรจุวาระและคนพูดต้องรับผิดชอบ

21พรรคเล็กฮึดอีกโหวตสวน

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า การประชุมของกลุ่มพรรคเล็กที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล ได้มีการพูดคุยกันถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง 10 คน ที่จะขึ้นในวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์นี้ โดยไม่เว้นแม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรี โดยพรรคเล็กมีความเห็นตรงกัน

ว่าหากรัฐมนตรีคนใดที่ชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านไม่ชัดเจน พรรคเล็กซึ่งขณะนี้มีประมาณ 21 เสียง พร้อมทั้งจะโหวตไม่ไว้วางใจแต่หากรัฐมนตรีชี้แจงชัดเจน กระจางแจ้ง ก็พร้อมโหวตไว้วางใจ

“เมื่อประกาศอย่างนั้นก็คงมีคนมองว่าจะมีเรื่องกลัวยเข้ามาเกี่ยวข้องกับหรือไม่ คงมีการแจกจ่ายกันสนั่นหวั่นไหว ยืนยันได้ว่าเคยประสบปัญหาแบบนี้มาแล้ว ต้องพิสูจน์ว่ามีเรื่องนี้จริงหรือไม่ แต่ยืนยันว่าตัดสินใจบนพื้นฐานที่คิดว่าเข้ามาเป็น ส.ส.หน้าที่คือต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของบ้านเมือง” นพ.ระวีกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเล็ก 21 เสียง ประกอบด้วย พรรคเศรษฐกิจใหม่, พลังพลังท้องถิ่นไทย, พรรคกรัชสัมพันธ์ประเทศไทย, พรรคพลังธรรมใหม่, พรรคพลังไทยรักไทย, พรรคประชาธิปไตยใหม่, พรรคครูไทยเพื่อประชาชน, พรรคพลเมืองไทย, พรรคประชาธิปไตย, พรรคพลังชาติไทย, พรรคประชาธรรมไทย

ฝ่ายค้านยันอ่านญัตติทุกตัวอักษร

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) มีการประชุมแกนนำ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยภายหลังการประชุม นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค พท. กล่าวว่า ญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ผ่านการพิจารณาของประธานสภาผู้แทนราษฎร และได้มีการบรรจุเรียบร้อย จึงไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาจะอ่านญัตติตามตัวอักษร หากเกิดการประท้วงขอให้ เป็น เรื่อง ของ ประธาน ใน ที่ ประชุม ที่ จะ วิน จด ย

นายชัยธวัช ตุลาชน เลขานุการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวว่า การอ่านญัตติเป็นขั้นตอนปกติที่ต้องปฏิบัติ ทุกข้อความผ่านการพิจารณาจากประธานสภา ดังนั้น จึงไม่ควรต้องมีปัญหา และเชื่อว่าประธานสภาจะสามารถควบคุมได้ ส่วนที่มีพรรคร่วมรัฐบาลชู้ประหว่งหากฝ่ายค้านมีการอ่านญัตติพาดพิงสถาบันหรือคนนอกนั้น รู้ตัวอะไรควรไม่ควร จะพูดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

เมื่อถามว่า สามารถอ่านญัตติข้ามเป็นบางช่วงเพื่อรักษาบรรยากาศไม่ให้มีการประท้วงได้หรือไม่ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรค พท. ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า จะไปร้องเอาใจคนที่คิดจะป่วน โดยการอ่านข้ามหรือหลบเลี่ยงนั้นไม่ถูกต้อง และการอ่านญัตติไม่ครบหรือข้ามไปนั้นถือว่าไม่สมบูรณ์ และจะมีปัญหาแน่นอน ทั้งนี้ หากนายไพบูลย์ นิตติชวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. มีการขัดขวางหรือประท้วงการอ่านญัตติ ทั้งที่ประธานสภาไดวินิจฉัยแล้ว เรื่องนี้มีคนพร้อมดำเนินคดี และมีคณะทำงานเตรียมการเรื่องดังกล่าวอยู่ และหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะโดนข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ เพราะ ส.ส.ก็

ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

พท.ปุดบึกป.โยงส์่วยแรงงาน

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รองประธานคณะกรรมการการเมืองพรรค พท. ในฐานะประธานคณะทำงานผู้ดำเนินโครงการ พท. พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรค และ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรค พท. ร่วมกันแถลงข่าวยุติคดีที่ได้รับหลังเปิดโครงการผู้ดำเนิน

นายวรวัจน์กล่าวว่า มีทั้งประชาชนและข้าราชการส่งข้อมูลมาที่ผู้ดำเนินโครงการ พท. กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเพราะมีการรับส่วย มีการตั้งขบวนการรับและส่งส่วยอย่างเป็นระบบ ทั้งยังมีการแก้ไขกฎหมายช่วยให้การรับส่วยและให้การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาได้ง่ายขึ้น คิดว่าโควิด-19 ไม่มีวันหมดไปจากสังคมไทยถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่ เรื่องนี้ต้องฝากๆ ไปถึงนายภทที่คุมตำรวจและทหาร ตั้งใจรับฟังข้อมูลและพิจารณาให้ดีๆ ว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้าง เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมาผู้ให้ข้อมูลแจ้งว่าส่วยมีความเกี่ยวข้องไปถึงบึกปปลา คนที่คุณก็รู้ว่าใคร ต้องตั้งใจฟังให้ตัวเป็นบึกปปลา โทษ ขบวนการนี้เกี่ยวพันตั้งแต่การทำให้เกิดการแก้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์กัน การแต่งตั้งโยกย้ายหมุนเวียน การประมูลการค้าส่วย จนทำให้เกิดการระบาดของโควิด-19 ไปทั้งประเทศ ข้อมูลที่ได้รับเราจะส่งต่อ ส.ส.ของพรรค พท. เพื่อนำไปอภิปรายในสภา ทั้งนี้ ผู้ที่ให้ข้อมูลความจริงวันนี้อยากมาร่วมแถลงข่าวด้วย แต่ทราบมาว่าถูกล็อกตัวไปแล้ว ดังนั้น ในอนาคตอาจจะได้พบกับผู้ที่มาเปิดเผยข้อมูลท่านนี้

ส่งป.ป.ช.-ศาลฎีกาฟันต่อ

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ในฐานะตัวแทนทีมอภิปรายของพรรค พท. จะนำข้อมูลที่ได้รับนี้ไปอภิปรายรัฐมนตรีในที่ประชุมสภาต่อไป ทั้งนี้ แม้รู้ว่ามือในสภาจะสู้ไม่ได้ แต่คิดว่าเรียกศรัทธาจากประชาชนได้ จะฟ้องพี่น้องประชาชน และมีความมั่นใจว่าหากมีการใช้กฎหมายลักษณะใหม่ เรื่องที่จะส่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาผิดรัฐมนตรีที่มีพฤติกรรมลอบไปในทางที่ต้องส่ง ป.ป.ช. มี 2 กลุ่ม คือ 1.กรณีเป็นความผิดตามข้อกล่าวหาฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง คดีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้ว โดย ป.ป.ช.รับข้อมูล แล้วส่งไปยังศาลฎีกา ในข้อกล่าวหา มีหลายรัฐมนตรี ตั้งแต่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไปจนถึงรัฐมนตรีแต่ละคน และ 2.กระทำผิดกฎหมาย ทูจริต แสวงหาผลประโยชน์ชัดเจน เป็นคดีอาญา เตรียมส่งเรื่องไป ป.ป.ช. และเตรียมถูกส่งต่อไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

'เฉลิม'ชูป.สะบักสะบอมแน่

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการ

กิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้ ไม่ได้มีส่วนในการจัดทำหลักฐานในคดีอะไร แต่ในฐานะที่ถูกปฏิบัติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีร่วมกับพรรคพวกที่แพ้การเลือกตั้งสร้างสถานการณ์จนนำไปสู่การปฏิบัติ พล.อ.ประยุทธ์จำได้หรือไม่คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 1 ที่ระบุว่าจะปฏิรูปการเมืองและปราบโกง วันนี้เห็นชัดหรือไม่ว่าการปฏิรูปในสโตล์ของ พล.อ.ประยุทธ์ คือการปฏิรูปในสโตล์นายโพบูลย์ นิตติวัณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. และแบบ น.ส.ปรีดีมา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรค พปชร. แล้วแบบนี้จะแก้รัฐธรรมนูญกันได้เมื่อใด

"วันนี้เศรษฐกิจตกต่ำ คนยากจน ส่วนรัฐบาลคิดโครงการออกมาแบบคนฉลาดน้อย วันนี้จะโยนความรับผิดชอบให้ใครไม่ได้ เพราะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ใครวิจารณ์ท่านก็ใช้อารมณ์ เห็นนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรฯ พูดถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ตรงกับที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรฯ เคยพูดไว้ซึ่งถูกต้องว่ารัฐธรรมนูญกินได้ ถ้าประชาธิปไตยดี เศรษฐกิจก็ดี คนจะเข้ามาลงทุนเพราะเกิดความเชื่อมั่น แต่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆ เชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้ คุณจะชนะไหวแต่อาจจะสะบักสะบอม" ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว และว่า ช่วงสองวันที่ผ่านมา ส.ส.พรรค พปชร.ทำอะไรกัน ฝ่ายค้านยังไม่ทันถามเลย ยิ่งพวกที่มีคดีกับ ป.ป.ช.รีบออกมาแสดงกันใหญ่ เป็นแค่ผู้แทนเกรดซี ไม่เหมือนสมัยตนเป็นผู้แทนเกรดเอ เมื่อไรมีที่ว่างใน กทม. จะขอลงสมัครเป็นผู้แทนบ้าง

จัด5ทีมรับมือ-สู้อภิปราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรค พท. ได้จัดเตรียม ส.ส.รวม 5 ทีม ประกอบด้วย 1.ทีมอาวุธมืดติดตามสถานการณ์การอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะมีหัวหน้าและเลขานุการของแต่ละพรรคร่วมอยู่ในทีมนี้

2.ทีมอาวุธหลังบัลลังก์ที่จะบริหารหน่วยงานลับลับเปลี่ยนและจัดวางตัวผู้อภิปราย โดยมีนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี ในฐานะรองประธานวิปฝ่ายค้านประจำการอยู่ 2.ทีมอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคดูแล 3.ทีมแถลงข่าวในเรื่องเร่งด่วน 4.ทีมให้ข่าวทางโซเชียลมีเดีย และ 5.ทีมตอบโต้กรณีพรรคร่วมรัฐบาลประท้วงการอภิปรายหวังตัดเกมฝ่ายค้าน อาทิ นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน นายชจิตร์ ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย นายคุณานันต์ย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรค พท. เป็นต้น



ความคาดหวังต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

แม้จะกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เอาไว้ จำนวน 5 วัน คือ วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ และลงมติกันในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ตามข้อตกลงระหว่างของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่เมื่อถึงวันอภิปรายจริงก็คงต้องไปว่ากันหน้างาน เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้

เนื่องจากเคำกลางความปั่นป่วนวุ่นวายนั้น ส่อมาตั้งแต่เนื้อหาในญัตติของฝ่ายค้านที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลมองว่ามีความพยายามพาดพิงสถาบัน และขอให้มีการแก้ไข แต่พรรคร่วมฝ่ายค้านก็ไม่ยอมถอย

อย่างไรก็ตาม ความคาดหวัง ที่ประชาชนอยากเห็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นนี้ คือ มีข้อมูล ข้อเท็จจริง อธิบายได้อย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขปัญหา เปลี่ยนแปลงนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น เปลี่ยนแปลงตัวบุคคล ปรับคณะรัฐมนตรี หรือกระทั่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หากพบว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาจริง ก็อาจจะมีการดำเนินคดีตามมาด้วย

ยกตัวอย่างในอดีต สมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ที่ถูกฝ่ายค้านนำโดยพรรคชาติไทย ที่มีนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค อภิปรายไม่ไว้วางใจ กรณีการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 ให้กับ

นายทุน ซึ่งขัดกับหลักการของ ส.ป.ก.4-01 ที่ต้องการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรเพื่อทำกิน

โดยหลังเสร็จสิ้นการอภิปราย พรรคพลังธรรมซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนั้น มีมติงดออกเสียง เนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถตอบโต้ข้อกล่าวหาได้ชัดเจน รวมทั้ง ส.ส.กลุ่ม 16 ในพรรคชาติพัฒนา หนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล ก็จะไม่ยกมือไว้วางใจให้กับรัฐบาล แต่ก็ยังมีการลงมติไว้วางใจให้นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รับผิดชอบกรณีดังกล่าวดำรงตำแหน่งต่อไป ส่งผลให้พรรคพลังธรรมประกาศถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล และนำมาซึ่งการตัดสินใจประกาศยุบสภาของนายชวน ส่งผลให้นายชวน ตัดสินใจประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในที่สุด และหลังเลือกตั้ง พรรคชาติไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

มีนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี สลับกันกับพรรคประชาธิปัตย์ที่เปลี่ยนบทบาทมาเป็นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลบรรหาร เรื่องแต่การบริหารราชการแผ่นดินไม่มีประสิทธิภาพ มีการกล่าวหาเรื่องสัญญาชาติบิดาที่เป็นกรณีสุดคลาสสิก ที่ถือเป็นบทเรียนทำให้ฝ่ายค้านในยุคหลังๆ ถูกจับตาเรื่องบรรทัดฐานในการอภิปราย และหลังการอภิปรายพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนั้น ประกอบด้วย พรรคความหวังใหม่ พรรคนำไทย และพรรคมวลชน ได้กดดันให้นายบรรหารลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งระหว่างที่นายบรรหารขอเวลาตัดสินใจลาออกใน 7 วัน ได้มีการรวบรวมเสียงสนับสนุน พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหน้าพรรคความหวังใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีแทน แต่ทว่านายบรรหารก็ชิงประกาศยุบสภาเสียก่อน

กระนั้น การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ครั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรง และมีประเด็นสออดแทรกเรื่องของล้มกระดานแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามาด้วย จึงน่าจับตาว่าจะส่งผลต่อการอภิปรายมากน้อยแค่ไหน และบทสรุปของการอภิปรายจะจบลงอย่างไร





เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ไลฟ์สไตล์

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ข่าวดี!"จูรินทร์"ผลักดันกรม.ประกันราย ได้สินค้าเกษตรครบ 5 ชนิด

วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 17:12 น.



เผยรมว.พาณิชย์นำโครงการประกันรายได้ปีที่ 2 สำหรับสินค้าเกษตร 5 ชนิด ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ผลักดันจนผ่านการอนุมัติจากกรม.ครบทั้งหมดแล้ว ดันปาล์มน้ำมันทะลุ 7.50 บาท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์สินค้าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ราคาเฉลี่ยผลปาล์มในแหล่งผลิตสำคัญ อ้างอิงราคา ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ จ.สุราษฎร์ธานี กก.ละ 6.90 – 7.50 บาท จ.กระบี่ กก.ละ 7.00 – 7.30 บาท จ.ชุมพร กก.ละ 6.90 – 7.50 บาท จ.นครศรีธรรมราช กก.ละ 7.20 – 7.40 บาท จ.พังงา กก.ละ 7.00 บาท จ.ตรัง กก.ละ 6.60 – 7.00 บาท จ.ปัตตานี กก.ละ 6.90 บาท ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ อยู่ที่ กก.ละ 39.50 – 40.00 บาท

นางมัลลิกา กล่าวว่ ตอนนี้ชาวสวนปาล์มจะมีรายได้จากการขายผลผลิตมากขึ้นขณะนี้ชาวสวนปาล์มบำรุงรักษาต้นปาล์มให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีผลผลิตคุณภาพดีเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น เพราะปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเกษตรในโครงการประกันรายได้ตัวเดียว ที่ราคายังสูงกว่าราคาประกันรายได้ โดยปัจจุบันราคาปรับตัวสูงขึ้นทะลุกิโลกรัม (กก.) ละ 7.50 บาท ขณะที่ราคาประกันรายได้อยู่ที่ กก.ละ 4.00 บาท เกษตรกรกว่า 3.7 แสนราย ต้องการให้มี "หลักประกัน" ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม "ราคาที่สูงขึ้น ถือเป็นผลดีกับชาวสวนปาล์ม ที่ขายผลผลิตและมีรายได้สูงขึ้น แต่เพื่อให้มีหลักประกันไว้รองรับ กรณีที่ราคาปาล์มปรับตัวลดลง ก็ต้องมีโครงการประกันรายได้เอาไว้ยัน แต่มั่นใจว่าปีนี้ ราคาปาล์มเกษตรกรจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง

- เปิด 12 ธุรกิจดาวรุ่ง ได้ไปต่อยุคโควิด
- ตามติด 4นโยบาย "ไบเดน" 100 วัน ไทยได้หรือเสีย?

		ปี 1 จ่ายจริง		ปี 2 กำลังขับเคลื่อน	
ข้าว	1.1 ล้านบาท	19,413 ล้านบาท	4.7 ล้านบาท	49,510 ล้านบาท	
มันสำปะหลัง	5.9 ล้านบาท	7,965 ล้านบาท	5.2 ล้านบาท	9,789 ล้านบาท	
ข้าวโพด	3.6 ล้านบาท	1,053 ล้านบาท	4.5 ล้านบาท	1,912 ล้านบาท	
ปาล์มน้ำมัน	3.8 ล้านบาท	7,221 ล้านบาท	3.7 ล้านบาท	4,500 ล้านบาท	
ยางพารา	1.3 ล้านบาท	24,042 ล้านบาท	1.8 ล้านบาท	9,718 ล้านบาท	
ประกันรายได้รวม	3.7 ล้านบาท	59,694 ล้านบาท	7.9 ล้านบาท	75,429 ล้านบาท	

จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ปาล์มน้ำมัน ถือเป็นพืชเกษตรที่ราคาดีทำให้โครงการประกันรายได้ปีแรก มีการจ่ายส่วนต่างในงวดที่ 1 และ 2 พอมางวดที่ 3-5 ไม่ต้องจ่าย มาจ่ายอีกครั้งงวดที่ 6-10 แต่งวดที่ 11-13 ก็ไม่ต้องจ่าย ทำให้ปีแรกที่ดำเนินการตั้งแต่ 1 ต.ค.2562 ถึง 30 ธ.ค.2563 กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินประกันรายได้ให้ชาวสวนปาล์มจำนวน 378,892 ครัวเรือน วงเงิน 7,221 ล้านบาท คิดเป็น 55.55% ของวงเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ให้เกษตรกรที่ตั้งไว้ 13,000 ล้านบาท เป็นการบริหารของรัฐบาลโดยโครงการปีแรกแบบที่รัฐยังมีเงินเหลือเพราะไม่ต้องจ่ายชดเชยมาก

สำหรับ โครงการประกันรายได้ปาล์มปีที่ 2 ยังคงเงื่อนไขเหมือนเดิม คือ ประกันรายได้ที่ราคา กก.ละ 4.00 บาท และล่าสุดนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำโครงการประกันรายได้ ปีที่ 2 สำหรับสินค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครบหมดทุกตัวแล้ว โดยปาล์มน้ำมันเป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งมีมติอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2564 ที่ผ่านมา